

**แบบฟอร์มเสนอโครงการปีการศึกษา 2561**  
**สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม**

จัดอยู่ในกลุ่ม



โครงการ ตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ 2 สร้างองค์ความรู้และเผยแพร่องค์ความรู้



โครงการ ที่ไม่ได้ตอบสนองยุทธศาสตร์และแผนของมหาวิทยาลัย แต่เป็นโครงการตอบสนองนโยบายการพัฒนาคณะวิชา/หน่วยงาน โดยกำหนดภายใต้แผนของคณะ/หน่วยงาน

**ชื่อโครงการ: โครงการ "Siam e-Researchs"**

**หลักการและเหตุผล:**

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม มีเป้าหมาย/เป้าประสงค์หนึ่ง คือ การเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการและการเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกเหนือภาระหน้าที่หลักในการจัดหา จัดเก็บ และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศในทุกรูปแบบ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการบริหารการจัดการ การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการทางวิชาการแก่สังคม ดังนั้น คุณภาพของการให้บริการสารสนเทศของสำนักฯ ย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพทั้งทางด้านการบริหาร ด้านการเรียนการสอน และคุณภาพของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยโดยรวม หอสมุดมารวย@มหาวิทยาลัยสยาม เป็นแหล่งให้บริการทรัพยากรสารสนเทศหน่วยงานหนึ่งที่ต้องการพัฒนาให้หน่วยงานหลักคือสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ได้มุ่งสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ หอสมุดมารวยฯและสำนักฯ จึงได้ร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ ด้วยการพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักฯ เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งประสิทธิภาพในการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ ผ่านทางเว็บไซต์ ของสำนักฯ (<https://e-library.siam.edu>) ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยไม่จำกัดเวลา สถานที่ และอุปกรณ์หรือเครื่องมือ

ในปัจจุบัน ถึงแม้ผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงทรัพยากรฯได้หลากหลายช่องทาง แต่หอสมุดมารวย@มหาวิทยาลัยสยาม และสำนักฯ ก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนา การบริหารจัดการและการบริการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้ทรัพยากรฯ ของมหาวิทยาลัย ถูกใช้อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการและเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของท่านอธิการบดี ที่มุ่งเน้นการพัฒนาหอสมุดของมหาวิทยาลัยสยามด้าน Digital Content ให้มีคุณภาพ อีกทั้งเพื่อให้สามารถจัดการทรัพยากรฯดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่องและมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ และผู้ใช้เข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็ม(Full Text) ของทรัพยากรสารสนเทศประเภท ผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ และเอกสารอันเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสยาม ได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากระบบของ “ฐานข้อมูล e-Researchs” มีระบบที่รองรับการทำ SEO ทำให้สามารถสืบค้นได้จากระบบสืบค้นของ Google ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**วัตถุประสงค์โครงการ:**

1. เพื่อให้ มหาวิทยาลัยสยาม มี “ฐานข้อมูล e-Researchs” ซึ่งประกอบด้วย ผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ และเอกสารอันเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสยาม
2. เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสยาม ให้มีข้อมูลวิชาการ Digital Content ที่มีระบบที่รองรับการทำ SEO ให้สามารถสืบค้นได้จากระบบสืบค้นของ Google
3. เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้น/ค้นคืนและเข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็ม (Full Text) ของผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์ และเอกสารอันเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสยาม โดยไม่จำกัดเวลา สถานที่ อุปกรณ์หรือเครื่องมือ และมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

รูปแบบการดำเนินงาน: จัดสร้าง “ฐานข้อมูล e-Researchs” ซึ่งประกอบด้วย ผลงานวิจัย/  
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์หรือปริญญาานิพนธ์ และเอกสารอันเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสยาม

คณะทำงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ:

รายชื่อ	ความรับผิดชอบ	เป้าหมายงาน/วัน
1.นายมนโนชญ์ รัตนจันทร์	สร้างโครงร่างฐานข้อมูล e-Researchs	บรรลุตามเป้าหมายของโครงการ
2.นางสาวกัลยาณี วีระยุทธวิไล	ประสานงานหาข้อมูลจากคณะวิชาและนำเข้าสู่ข้อมูล	ไม่น้อยกว่า 3 ชื่อเรื่อง/วัน

สถานที่ดำเนินโครงการ: ห้องสมุดมารวย

วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินงาน: ก.ย. 2561 – ก.ค. 2562

ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินโครงการ:

การดำเนินงาน	ระยะเวลา											
	ก.ย. 61	ต.ค. 61	พ.ย. 61	ธ.ค. 61	ม.ค. 62	ก.พ. 62	มี.ค. 62	เม.ย. 62	พ.ค. 62	มิ.ย. 62	ก.ค. 62	ส.ค. 62
1.สร้างโครงร่างฐานข้อมูล e-Researchs	✓	✓	✓									
2.ค้นหา/ตรวจสอบ/รวบรวมข้อมูล/แปลงและป้อนข้อมูล/นำเข้าสู่ข้อมูลผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์หรือปริญญาานิพนธ์ และเอกสารอันเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสยาม เข้าใน “ฐานข้อมูล e-Researchs”			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3.ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ “ฐานข้อมูล e-Researchs”								✓	✓	✓	✓	
4.สรุปผลและรายงานผลโครงการ												✓

งบประมาณ:

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวม
	รวม				0.-

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:

- มหาวิทยาลัยสยาม มี “ฐานข้อมูล e-Researchs” ที่มีข้อมูลครบถ้วนและสมบูรณ์ ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทั้งในระบบการบริหารและระบบการเรียนการสอน
- ผู้ให้บริการมีฐานข้อมูลในการสืบค้นและเข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็ม (Full Text) ของผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์หรือปริญญาานิพนธ์ และเอกสารอันเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสยาม โดยไม่

จำกัดเวลา สถานที่ และอุปกรณ์หรือเครื่องมือ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

**ผลผลิต (Output):** มหาวิทยาลัยสยาม มี “ฐานข้อมูล e-Researchs” ที่มีข้อมูลครบถ้วนและสมบูรณ์

**ผลลัพธ์ (Project Outcome and Impact):** มหาวิทยาลัยสยาม ได้เผยแพร่ผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์หรือ วิทยานิพนธ์ และเอกสารอันเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสยาม ให้เป็นที่รู้จักและได้ส่งเสริมการใช้ให้มากขึ้น

**วิธีประเมินผลโครงการ:** ประเมินจาก ความครบถ้วนและสมบูรณ์ของข้อมูลผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ และเอกสารอันเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสยามใน 3 ปี (2559-2561)

**ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย:**

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์	ค่าเป้าหมาย
1. มีจำนวนของ e-Researchs ใน “ฐานข้อมูล e-Researchs” ที่ครบถ้วนและสมบูรณ์	1. อย่างน้อยย้อนหลัง 3 ปี (2559-2561)
2. มหาวิทยาลัย มีเว็บไซต์ใหม่ในการเผยแพร่ข้อมูลผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ และเอกสารอันเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสยาม	2. เพิ่ม 1 เว็บไซต์

<b>ผู้รับผิดชอบโครงการ:</b>  1. นายมนัญญู รัตนจันทร์ (Adminเว็บไซต์ <a href="https://library.siam.edu">https://library.siam.edu</a> และ <a href="https://siam.edu/th">https://siam.edu/th</a> ) 2. นางสาวกัลยาณี วีระยุทธวิไล (บรรณารักษ์ห้องสมุดมารวย)  6 พฤศจิกายน 2561	<b>อนุมัติโครงการโดย: อธิการบดี</b>         ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
--	--